

## **ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ NUNG NÓNG, SHISHA**

Những năm gần đây, một bộ phận học sinh trong độ tuổi 10 – 25 tuổi có xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha ngày càng gia tăng. Trong thời đại Internet phát triển, để tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha không phải là quá khó đối với các bạn học sinh, nhưng do sự chủ quan và nhận thức còn non nớt nên việc sử dụng thuốc lá điện tử vẫn xảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Việc sử dụng thường xuyên các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha có thể gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, ví dụ: các bệnh về tim mạch, hô hấp, ngộ độc, ung thư, rối loạn nhận thức và cảm xúc,... Những suy nghĩ sử dụng thuốc lá điện tử thì không gây ra các bệnh về răng miệng, thậm chí có thể giúp cai nghiện thuốc lá thông thường là hoàn toàn không có căn cứ.

Trước thực trạng này, đòi hỏi các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Thành Tô cùng toàn thể học sinh trong nhà trường cần nêu cao tinh thần tự giác, chủ động tránh xa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về vấn đề này. Đồng hành với nhà trường, các bậc phụ huynh cũng cần có sự cập nhật, tìm hiểu và trang bị những kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Nhà trường đã tuyên truyền cho học sinh qua phát thanh măng non, chào cờ và lồng ghép vào một số tiết học cùng với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa nhà trường và cha mẹ phụ huynh, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha sẽ được đẩy lùi, hạn chế và không thể len lỏi vào học đường. Điều này cần sự đồng lòng, chung sức, chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội.

**“NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ**

**DÙ BẤT KỂ LOẠI NÀO**

**SỨC KHỎE BAO QUÝ GIÁ**

KHỎE MẠNH THẬT TỰ HÀO”.

**No Smoking Challenge #WNTD2020**

Tham gia cuộc thi trên TikTok giành giải thưởng lên đến 10.000.000đ

**CÙNG THANH NIÊN VIỆT NAM  
NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ VÀ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ**



*Cần cấm hoàn toàn dưới mọi hình thức mua bán, sản xuất, nhập khẩu đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.*





**HÃY NÓI KHÔNG**

**VỚI THUỐC LÁ VÀ  
THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ**







